

KẾ HOẠCH

tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về *tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017*, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích

- Phát huy tính chủ động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước Campuchia, Lào, Trung Quốc, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đoạn giữa hai tỉnh Gia Lai (Việt Nam) - Rattanakiri (Campuchia).

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc, việc xây dựng và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới hiện đại; tầm quan trọng của việc quản lý, bảo đảm an ninh biên giới; chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

2- Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền về biên giới đất liền cần đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở; nội dung thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm thể chủ động; hình thức và biện pháp tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, quan tâm đến các yếu tố đặc thù như địa bàn, dân tộc, ngôn ngữ... đề chuyển tải các nội dung của công tác biên giới tới các đối tượng khác nhau.

- Nâng cao nhận thức sâu sắc và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: Vừa “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” vừa “giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

II- Nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền

1- Nội dung tuyên truyền

1.1- Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân giới, cắm mốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước được hai bên ký kết về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định pháp luật của mỗi nước.

- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, đề xuất tham mưu để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp trên tuyến biên giới và khu vực biên giới. Tuyên truyền nhằm ngăn chặn và góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới. Chủ động nắm chắc, phân tích và tổng hợp tốt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân về các vấn đề liên quan đến công tác biên giới trên địa bàn tỉnh. Vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, tham gia đấu tranh bóc gỡ các hoạt động vi phạm pháp luật biên giới quốc gia, hoạt động của bọn FULRO, "Tin lành Đê Ga" và các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng vượt biên sang Campuchia, Thái Lan; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp, bền chặt.

- Gắn công tác tuyên truyền biên giới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, nhất là các huyện biên giới; tập trung tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa... của cộng đồng dân cư hai bên biên giới nói chung, các cụm dân cư và đồn biên phòng giữa hai tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Rattanakiri (Campuchia) nói riêng; chú trọng tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên.

1.2- Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào; về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản pháp lý song phương về biên giới được hai bên ký kết, nhất là Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu khi có hiệu lực.

- Tuyên truyền phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hữu nghị, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đến nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế; đấu tranh

phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước của các thế lực thù địch.

1.3- Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền triển khai thực hiện 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân đã ký kết tháng 11 tháng 2015, có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016 và kết quả triển khai trên thực tế.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại đến nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp đang trong quá trình đàm phán và các hiệp định về biên giới nước ta ký với nước ngoài. Tiếp tục thông tin tuyên truyền củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

2- Hình thức tuyên truyền

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, từng địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, như: Sách, báo, tài liệu, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, các hội chợ kinh tế - thương mại quốc tế; các cuộc trao đổi, tọa đàm, đối thoại, hội nghị, hội thảo; các hình thức giao lưu giữa chính quyền các địa phương và nhân dân hai nước, nhất là giao lưu giữa cư dân hai bên biên giới.

Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua dân cư. Trong tuyên truyền miệng cần sử dụng lưu loát ngôn ngữ của người dân bản địa đang sinh sống dọc hai bên biên giới. Tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cũng như hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại. Tăng cường thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ nước ngoài, giúp nhân dân thế giới có đầy đủ thông tin, hiểu và ủng hộ quan điểm giải quyết các vấn đề biên giới của Việt Nam.

3- Phương thức tuyên truyền

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta; tạo chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biên giới quốc gia.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng phù hợp với các đối tượng khác nhau, chú trọng các phương tiện truyền thông hiện đại.

- Tăng cường tính kế hoạch, linh hoạt, gắn chặt với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho lực lượng tuyên truyền.

- Phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền ở cơ sở; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, nhất là thông tin từ cơ sở.

III- Thời gian

1- Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền *trước ngày 30 tháng 4 năm 2017* và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*) để tổng hợp.

2- Các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp nội dung, cung cấp thông tin, kịp thời định hướng các vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền, nhất là lực lượng tuyên truyền miệng để tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác biên giới, công tác phân giới, cắm mốc.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan, mở trại sáng tác văn học, nghệ thuật phục vụ tuyên truyền công tác quản lý biên giới, tuyên truyền phân giới cắm mốc.

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa tin thiếu chính xác, không đúng sự thật liên quan đến các vấn đề biên giới.

2- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền về công tác biên giới theo ngành, lĩnh vực; tổ chức tốt các hoạt động phong trào quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ ở biên giới. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh của Campuchia, Lào có quan hệ với tỉnh ta.

3- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới gắn với đấu tranh phòng, chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong năm 2017, nhất là các huyện biên giới.

4- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ

động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông tin về công tác biên giới, công tác phân giới, cắm mốc.

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của tuyên tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác biên giới, công tác phân giới, cắm mốc; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực biên giới, biển, đảo; tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo yêu cầu. Đồng thời, kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan tuyên truyền, báo chí.

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, báo chí của tỉnh, nhất là Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên cập nhật thông tin đăng, phát tin, bài về công tác biên giới đất liền.

- Biên soạn thông tin chuyên đề và tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước Campuchia, Lào, Trung Quốc, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đoạn giữa hai tỉnh Gia Lai (Việt Nam) - Rattanakiri (Campuchia).

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 05 tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Châu Ngọc Tuấn